



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

5 กรกฎาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

นโยบายกัญชาเสรี

1. กฎหมายควบคุม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ)

-นายศุภชัย ใจสมุทร ประธาน กมธ. วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ. .. สภาผู้แทนราษฎร เผยความก้าวหน้าในการพิจารณา 3 ประเด็น ได้แก่ 1. การยื่นคำขออนุญาต การจัดแจ้ง หรือขออนุญาตปลูกต้นกัญชา กัญชงสามารถดำเนินการได้โดยการยื่นเอกสาร หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2. ประเด็นความเหลื่อมล้ำในการขออนุญาต กรณีที่ปลูกเพื่อจำหน่ายไม่เกินจำนวน 5 ไร่ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ส่วนการออกใบอนุญาตหรือการต่อใบอนุญาต หน่วยงานที่มีอำนาจต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ผู้ยื่นยื่นคำขอ 3. มอบอำนาจให้ อย. ส่งเสริมการใช้กัญชา กัญชงในทางการแพทย์ และคุ้มครองให้เป็นพืชทางเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนการวิจัยด้านต่าง ๆ และให้ความรู้กับปชช. โดยจัดทำเอกสารคู่มือและหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ปชช. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลต่างๆ

-น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวว่า กัญชา กัญชงหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวไปยังต่างประเทศ ยืนยันรัฐบาลปลดล็อกกัญชา กัญชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลบังคับใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือยาที่มีส่วนผสมของกัญชา ตลอดจนมีส่วนต่างๆ ของกัญชา กัญชงในครอบครองที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ตรวจสอบกฎหมายของประเทศปลายทางเกี่ยวกับข้อกำหนดการอนุญาต ข้อห้ามโดยละเอียด หากพกติดตัวไปจะได้รับโทษ รวมถึงให้ระมัดระวังการรับฝากสิ่งของผิดกฎหมายเข้าไปในประเทศต่างๆ เพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติด ซึ่งแต่ละประเทศกำหนดโทษไว้อย่างชัดเจน

2. ผลกระทบหลังปลดล็อกกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า

-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. เผยผลกระทบจากกฎหมายกัญชาเสรีและการขับเคลื่อนเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากกัญชา ได้กำชับทุกฝ่ายต้องปฏิบัติให้กฎหมาย ยึดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด พ.ศ.2535 เป็นหลัก กรณีในที่สาธารณะ การขายกัญชา กัญชง หรือใบกระท่อม รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง ใบกระท่อม ถือว่าผิดกฎหมายทั้งหมด โดยได้สั่งการเทศกิจทั้ง 50 เขต ลงพื้นที่ตรวจสอบตรา โดยเฉพาะรอบบริเวณโรงเรียนต้องไม่มีการขาย เพราะนโยบาย ผู้ว่าฯ กทม.ให้ความสำคัญกับเด็กนักเรียนและเยาวชนไม่ให้เกี่ยวข้องกับ ส่วนกรณีผู้ประกอบการถนนข้าวสารเสนอให้ถนนข้าวสารเป็นอภัยกัญชา ไม่น่าเป็นไปได้ เนื่องจากอยู่ใกล้กับโรงเรียนและวัด ต้องเป็นหน้าที่ของสร.ที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ รวมถึงการขายจะต้องมีการควบคุมปริมาณไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะต้องมีจัดหาเครื่องวัด


สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด



-ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ลงนามในแถลงการณ์ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2 เรื่อง ผลกระทบของกฎหมายกัญชาเสรีต่อสุขภาพเด็กและวัยรุ่น เสนอให้มีมาตรการควบคุม ดังนี้ 1. เห็นควรให้กำหนดการใช้กัญชาเฉพาะกรณีมีความจำเป็นทางการแพทย์เท่านั้น โดยอยู่ภายใต้การดูแลรักษาของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด 2. ต้องมีมาตรการห้ามมิให้มีการใช้กัญชา และสารสกัดจากกัญชา เป็นส่วนประกอบในอาหาร ขนม และเครื่องดื่มทุกชนิด 3. ในระยะเร่งด่วน ระหว่างรอร่างกฎหมาย เสนอให้มีมาตรการควบคุม 3.1 ให้มีมาตรการควบคุม การผลิต และขายอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาผสม กำหนดให้มีเครื่องหมาย/ข้อความเตือนอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการใช้ในเด็กและวัยรุ่น โดยระบุ "กัญชามีผลทำลายสมองเด็กจึงจำหน่ายให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร" และงดวางผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมในที่เปิดเผย 3.2 ห้ามโฆษณา จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงนำเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมและจัดจำหน่าย อาหาร ขนมเครื่องดื่มทุกชนิดที่มีส่วนผสมของกัญชาและสารสกัดฯ 3.3 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนเรื่องโทษของกัญชากับสมองเด็กและวัยรุ่น 4. ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลกระทบของกัญชาต่อเด็กอย่างต่อเนื่องและจริงจังและนำมาเปิดเผยสู่สาธารณชน

3. วิจัยต่อยอดกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์)

-พญ.ศรียา ธรรมรักษ์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จะพุ่งเป้าโรคที่ยากัญชาได้ผลดี ได้แก่ ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย นอนไม่หลับ ขณะนี้ได้รับการประสานจากคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ร่วมจัดทำ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โครงการวิจัยยากัญชาในผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยจะทำงานร่วมกับสถาบันหลายแห่ง เรียกว่า multicenter research สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ และเศรษฐกิจ</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 5 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,995 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,532,100 ราย เสียชีวิต 18 ราย เสียชีวิตสะสม 30,718 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,148 ราย รักษาหายสะสม 4,476,564 ราย ยังรักษาอยู่ 24,818 ราย</p> <p>สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 555,082,460 (+694,918) ราย เสียชีวิต 6,362,315 (+879) ราย รักษาหาย 529,877,943 (+609,693) ราย</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. ความพร้อมเปิดประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, กท.ธุรกิจ, ejan, pimthai, thailandplus, 77kaoded, thebangkokinsight, acnews, hfocus)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานเปิดงาน "Meet & Greet Thailand Moving Together กอด กิน บิน เทียว ใช้ชีวิตใกล้ชิดอีกครั้ง" และให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมเปิดประเทศท่ามกลางการติดเชื้อหลายประเทศที่พบเพิ่มสูงขึ้น ว่า เชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในเรื่องระบบการคัดกรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อและการให้การรักษาพยาบาล ดูแลป้องกันยังมีประสิทธิภาพสูง มาตรการต่าง ๆ ที่ได้ผ่อนคลายเป็นให้เกิดความสะดวกสูงสุด โดยประเมินจากสถานการณ์และความพร้อมระบบสาธารณสุขและบริการต่าง ๆ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น ลดป่วยหนัก และเสียชีวิต</p> <p>2. เตือนโควิดขาขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ผู้จัดการ, มติชนสุดสัปดาห์, infoquest, soudhitalk)</p> <p>- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา แถลงว่า ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยหนัก และเสียชีวิตเพิ่มขึ้น อยู่ในเกณฑ์ระบบสาธารณสุขรองรับได้ ผู้ป่วยที่เข้ารับรักษาใน รพ.ยังเพิ่มขึ้นไม่มาก โดยเตียงระดับ 2-3 แม้ใช้เพิ่มขึ้น แต่ถูกนำไปใช้โรคอื่นด้วย หากการครองเตียงสูงขึ้นอาจเปลี่ยนกลับมาใช้ดูแลโควิด 19 ส่วนยาฟ้าวิราเวียร์ ยาโมลนูพิราเวียร์ ยังมีมากเพียงพอ ส่วนการระบาดในสถานศึกษาเป็นคลัสเตอร์เล็ก ๆ หลายจังหวัด อาจแพร่ไปสู่ครอบครัว กลุ่ม 608 ได้ ย้ำว่าการป้องกันส่วนบุคคลสำคัญ ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา แม้เริ่มผ่อนคลายเป็นที่โล่งแจ้ง และต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันด้วย ย้ำว่าวัคซีนไม่ได้ป้องกันติดเชื้อ แต่ป้องกันป่วยหนักและเสียชีวิต ส่วนการสวมหน้ากากป้องกันติดเชื้อได้ ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่และเสียชีวิตตั้งแต่ 1 ก.ค.65 เป็นต้นไปถึงปี 2566 จะเกิดเวฟเล็ก ๆ เป็นอาฟเตอร์ช็อกตามมาจากการผ่อนคลายมาตรการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือเดินทางเข้าประเทศมากขึ้น เวฟเล็กแรกที่จะเจอคือ ช่วงสัปดาห์นี้ไปจนถึง ก.ย. ที่จะเป็นช่วงสูงสุด ซึ่งขณะนี้การติดเชื้อเพิ่มขึ้นแล้ว อาจมีผู้ป่วยไปรักษาใน รพ. เพิ่มขึ้นด้วย</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กำชับให้ สธ. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ บุคลากร และสถานที่ให้มีความพร้อมเพียงพอ และขอให้ประชาชนยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า)</p> <p>- รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โพสต์เตือน สถานการณ์โควิดขณะนี้อยู่ช่วงขาขึ้นอีกครั้ง ทุกฝ่ายต้องช่วยกันประคองไม่ให้กลับไปทรุดหนักอีกรอบ พบจำนวนผู้ป่วยโควิด 19 ที่เข้า รพ. เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนใหญ่ป่วยจากโรคอื่นแต่มีการติดเชื้อโควิดร่วมด้วย จนทำให้บุคลากรด่านหน้าที่กันไว้จำนวนหนึ่งสำหรับงานโควิดต้องกลับมาทำงานกันหนักขึ้นจากเดิมกว่าเท่าตัว คาดว่าจำนวนจริงติดเชื้อวันละประมาณ 5 หมื่นคน ถึงเวลาที่ภาครัฐต้องบอกความจริง และออกมาเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ</p> <p>3. สายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ข่าวหุ้น, แนวหน้า, ประชาชาติ, ไทยโพสต์, ch7, newtv, nationtv, soudhitalk, thebangkokinsight, thejournalism, Chiangmainews, thestandard, thaigov, thailandplus, isaranews)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าวการเฝ้าระวังโควิด 19 สายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 ว่า การตรวจสายพันธุ์เบื้องต้น 25 มิ.ย.-1 ก.ค. 65 พบว่าเป็นโอไมครอน 100% สายพันธุ์ย่อยเป็น BA.1 จำนวน 10 ราย คิดเป็น 1.05% BA.2 พบ 447 ราย คิดเป็น 47.15% และ BA.4/BA.5 จำนวน 489 ราย คิดเป็น 51.58% จากเริ่มต้นพบประมาณ 6.7% มาเป็น 44.3% เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว คาดว่าอีกไม่นานจะครองพื้นที่การติดเชื้อในไทย ขณะนี้พบเกือบทุกเขตสุขภาพ ส่วน กทม. ตรวจพบมากที่สุด สำหรับสัดส่วนของ BA.4/BA.5 ยังเป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ 78.3% ในประเทศพบสัดส่วน 50.3% ยอดผู้ป่วยวันนี้น่าจะมี BA.4/BA.5 ในประเทศประมาณพันราย แต่ยังไม่พบว่ามีอาการรุนแรงเมื่อเทียบกับ BA.2 เดิม ย้ำว่ามาตรการส่วนบุคคลยังจำเป็น และฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อให้ภูมิคุ้มกันสูงขึ้น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ เพาะเชื้อ BA.5 พบมีความแข็งแรง และได้แบ่งเป็นกลุ่ม S V 2 เข็ม ตามด้วย AZ 10 ตัวอย่าง และ SV 2 เข็ม ตามด้วย PF 11 ตัวอย่าง ผลจะออก 8 ก.ค. นี้ ส่วน BA.4 กำลังพยายามเพาะเนื่องจากเชื้อที่ได้ยังไม่แข็งแรงพอ สำหรับสายพันธุ์ BA.2.75 ที่พบในอินเดีย อเมริกา อังกฤษ ยังไม่จัดว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลและต้องเฝ้าระวัง ยังไม่พบระบาดในไทย ทั้งนี้ การตรวจสายพันธุ์ BA.4/BA.5 ยังไม่มีในกลุ่มผู้เสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ กล่าวว่า จากการสังเกตคนที่ติดเชื้อโควิด 19 ระลอกใหม่ส่วนใหญ่เป็นคนที่ป้องกันตัวเองเต็มที่และได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงและเข็มกระตุ้น แต่ก็ยังติดเชื้อ แสดงว่าเชื้อแพร่กระจายเร็ว และหลบหลีกภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดวัคซีนได้มากกว่าสายพันธุ์เดิม แต่โชคดีคนกลุ่มที่ได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีและได้รับเข็มกระตุ้นจึงมีอาการน้อยมาก หายได้เอง และส่วนใหญ่ไม่มีอาการของลองโควิด ย้ำว่าการสวมหน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในที่สาธารณะ ผู้คนแออัด อากาศปิด ถ่ายเทไม่ดี ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ยังเป็นสิ่งจำเป็น</p> <p>4. สายพันธุ์ย่อย BA.2.75</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, มติชน, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, ntiontv, thaipbs, js100, TNN, thebangkokinsight)</p> <p>- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ไบโอเทค โพสต์ว่า คาดอีกไม่นานไวรัสสายพันธุ์ BA.2.75 จะมีการพูดถึงมากขึ้น หลังพบในอินเดีย มีหลายประเทศรายงานแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ เหตุผลที่ไวรัสสายพันธุ์นี้ได้รับความสนใจ สามารถหนีภูมิจากการจับของแอนติบอดีได้มากขึ้น มีการเปรียบเทียบความสามารถของ BA.2.75 กับ BA.5 ในการแพร่กระจาย มีแนวโน้มว่า BA.2.75 วิ่งเร็วกว่า แต่เนื่องจากตัวอย่างยังมีไม่มาก จึงต้องมีการเก็บข้อมูลอีกระยะ</p>	
 <p>โรคฝีดาษวานร</p>	
<p>ฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(เดลินิวส์)</p> <p>- องค์การอนามัยโลก ออกแถลงการณ์ ว่า คณะกรรมการฉุกเฉินด้านการพิจารณาโรคฝีดาษลิงของWHO เตรียมกลับมาประชุมกันอีกครั้ง “ในเร็ววันนี้” เพื่อพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง “ซึ่งมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว และมีความฉุกเฉินมากขึ้น”</p>	
 <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>Thailand Moving Together</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, BangkokPost) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ผจก., thailandplus, thebangkokinsight, thaigov)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เปิดงาน “Thailand Moving Together : กอด กิน บิน เทียว ใช้ชีวิต ใกล้ชิดอีกครั้ง” เตรียมความพร้อมเข้าสู่โรคประจำถิ่น สร้างความมั่นใจด้านสาธารณสุขให้กับนักท่องเที่ยว ผู้เดินทาง ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานด้านท่องเที่ยวและคมนาคม ได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยจากโรคโควิด 19 พร้อมขอให้ผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นทุก 4 - 6 เดือน เพิ่มภูมิคุ้มกันให้มีความปลอดภัย</p>	
<p>Expo2028</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวสด, ผจก., thailandplus, topnews, thebangkokinsight, inn, thaigov)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า มั่นใจไทยจะได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพ Expo 2028 ชี้ศักยภาพความพร้อมคู่แข่ง ย้ำสถานการณ์ทั่วโลกบังคับต้องเปิดประเทศฟื้นฟูเศรษฐกิจ ต่างชาติสนใจเดินทางมาไทยจำนวนมาก</p>	
<p>วันงดดื่มสุราแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, Bangkok Post) เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, มติชน, ผจก., thailandplus, thaigov, acnews)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นชอบ 4 เรื่อง จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติปี 2565, ข้อเสนอเชิงนโยบายให้ขายเหล้าอย่างรับผิดชอบ, แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติระยะที่ 2 และมีข้อห่วงใยต่อร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า อาจทำให้ประชาชนดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น ให้พิจารณาผลกระทบรอบด้านและจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุม</p>	
<p>วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, เดลินิวส์, ChiangmaiNews,</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>thailandplus)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดงานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ปกป้องโลก ปกป้องเรา ด้วยอนามัยสิ่งแวดล้อม : Only One Earth, Be Better Together” ภายในงานมีพิธีถวายพระพรศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ และกิจกรรมเสวนาวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่าย</p>	
<p>มหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thailandplus)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์” 8 - 10 ก.ค.65 ยกขบวนหน่วยงานทางการแพทย์บริการแบบเคลื่อนที่ ภายใต้ปณิธาน “ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต” ณ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นทรัล เวิลด์ ทั้งนี้ ผู้สนใจร่วมงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทาง online และลงทะเบียนหน้างานทาง onsite</p>	
<p>ตรวจสอบยาเสพติดก่อนเผาทำลาย</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ข่าวสด, ผจก., เดลินิวส์, สยามรัฐ, hfocus, changmainews, thailandplus, ch7, thebangkokinsight, mcot, newtv)</p> <p>- ภก.มรกต จรุงวรธนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัย และประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข อย. ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมตรวจสอบยาเสพติดของกลางกว่าน้ำหนัก 40 ตัน มูลค่ากว่า 34,688 ล้านบาท ก่อนนำไปเผาทำลาย ครั้งที่ 53 ในวันที่ 5-6 ก.ค.65 ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NG) ในการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,200 °C พร้อมทั้งระบบควบคุมมลพิษที่หลีกเลี่ยงจากการทำลายไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., hfocus, thailandplus)</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตรวจสอบกรณีที่มีผู้โพสต์สรรพคุณสมุนไพรชั้นทองพยาบาท สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ เป็นข้อมูลเท็จ ข้อมูลทางวิชาการพบว่าชั้นทองพยาบาทไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็ง และไม่สามารถนำมาใช้รักษามะเร็งได้ ซึ่งปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งหลัก ๆ มี 3 วิธี ได้แก่ การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด และรังสีรักษา โดยผู้ป่วยโรคมะเร็งควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์</p>	-